



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน

ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN 0857-989 x ปีที่ 45 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2562

<http://www.aenats.mahidol.ac.th>



สารจากประธานสภาคณาจารย์

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญบุษ



สวัสดิ์ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านนะครับ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผมและคณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมบันทึกเทปก่อวาทะถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์



ในโอกาสนี้ทำให้ผมได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้เข้าร่วมบันทึกเทปอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันในระยะเวลาสั้นๆ นั้น หากมองย้อนไป ผมคิดว่าเป็นผลพวงมาจากการได้เข้ามาทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ได้ทำงานที่นอกเหนือจากการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ นอกจากจะได้เพื่อนใหม่แล้ว

ยังได้เปิดประสบการณ์การทำงานอีกด้วยครับ สมาชิกแต่ละชุดจะมีวาระ 2 ปี โดยสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้

ดังนั้น ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2562 ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในเล่มครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบทความจาก อ.ดร.ธิตคม พิวพันธ์สวัสดิ์ และขอบคุณบทความสาระความรู้อันเป็นประโยชน์ จากทุกท่านที่จะร่วมส่งเข้ามาครับ

mu

สารจากประธานสภาคณาจารย์	2
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ	3
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	4
ภาพกิจกรรม	5
บรรณาธิการแถลง	6





มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์

ประเภทผู้แทนส่วนงาน และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

วันรับสมัคร

วันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ประเภทผู้แทนส่วนงาน (เฉพาะส่วนงานที่ไม่มีสภาอาจารย์)

สมัครได้ที่ : ส่วนงานที่ท่านสังกัด

ประเภทผู้แทนทั่วไป

สมัครได้ที่ : สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา

วันลงคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 07.00 - 14.00 น.

ณ ส่วนงานที่ท่านสังกัด

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download แบบฟอร์มใบสมัคร

ได้ที่ www.senate.mahidol.ac.th หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2849-6351-2

IntraPhone i+49 ต่อ 6351-2



การจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

บทความโดย

อาจารย์ ดร.ธิตคม พิวพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2



ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยและได้มีการทักท้วงโดยสรุปความได้ว่า“มหาวิทยาลัยมหิดลไม่นำงบการเงินของกองทุนสวัสดิการส่วนงานต่าง ๆ รวมกับงบการเงินภาพรวมที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ที่เกิดขึ้นและบันทึกในกองทุนสวัสดิการส่วนงานถือเป็นรายได้มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 16(6) และ (7)” ทางมหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังส่วนงานต่าง ๆ ปรากฏว่ามีส่วนงานจำนวน 16 ส่วนงานเลือกแนวทางแรกคือ สนับสนุนให้ใช้ข้อบังคับเดิมโดยปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกองทุนนี้ยังคงบริหารโดยมหาวิทยาลัย ในขณะที่อีก 17 ส่วนงานเลือกแนวทางที่สองคือ ให้แต่ละส่วนงานบริหารกองทุนเองที่ประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยเห็นชอบตามแนวทางที่สองจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ออกข้อบังคับเพื่อยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้โอนบรรดาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิการส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการส่วนงานเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง พ.ศ. 2557 เป็นเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

2. แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 โดยให้ส่วนงานสามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือ (6) เพื่อการจัดสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ดังนั้นส่วนงาน

สามารถจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรงไม่ต้องจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยก่อน

3. ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นิยาม

สวัสดิการเพิ่มเติม หมายถึง สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดให้แก่บุคคลากรเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินอุดหนุน

การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมตามประกาศนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้เป็นกรณีปกติ เพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกิดความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมในทุกส่วนงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานนั้นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในเพื่อให้การจัดสวัสดิการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในส่วนของสำนักงานอธิการบดีให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติม ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานอธิการบดี

โดยประเภทของสวัสดิการที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดได้มีดังนี้

(1) การรักษาพยาบาลและสุขภาพ

(2) การให้กู้ยืมเงิน

(3) เงินสวัสดิคสังเคราะห์

(4) การกีฬาและนันทนาการ

(5) การศึกษา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การฝึกอาชีพหรือการสร้างรายได้เสริม การจัดบริการเพื่อเสริมรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย

(6) การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง การจัดรถรับส่ง ค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น

(7) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(8) กิจกรรมหรือสวัสดิการประเภทอื่น ๆ ตามที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสวัสดิการเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานกำหนด และจัดทำเป็นประกาศของส่วนงาน

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปสวัสดิการเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการพื้นฐานนั้นส่วนงานสามารถจัดสวัสดิการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ความคล่องตัว ความต้องการบุคลากร และรายได้ของส่วนงาน โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมของส่วนงาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรของแต่ละส่วนงานได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อไปครับ

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศ์วาส รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



mu

บรรณาธิการแถลง

โดย ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช

Wisdom of the Law



สวัสดิ์เพื่อน ๆ ชาวมหิดลทุกท่าน

พบกันอีกครั้งกับ ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนกรกฎาคม อันเป็นเดือนมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยมีตัวแทนสภาคณาจารย์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ มีบทความที่สำคัญ ซึ่ง อ.ดร.ธิตคม พิวพันธ์สวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ “การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการให้อำนาจแก่ทุกส่วนงานสามารถจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการของส่วนงานและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ก่อนจะจากข่าวฉบับนี้ไป ขอเรียนแจ้งว่า สภาคณาจารย์ชุดปัจจุบันกำลังจะครบวาระลงในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนอาจารย์ประจำทุกท่านแสดงพลังการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย **(1) ลงสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562** และ **(2) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 9 กันยายน 2562**

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ชาวมหิดลทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสภาคณาจารย์ด้วยดีตลอดมา

หากเพื่อน ๆ มีข้อเสนอแนะ ตีชม หรือมีบทความที่น่าสนใจสามารถส่งมาที่ senate@mahidol.ac.th หรือ Facebook Fanpage “สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ตลอดเวลา
ขอบคุณครับ

ข่าวสภาคณาจารย์

เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิดเห็น ใจความ เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณาบทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำฉบับ	ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
กองบรรณาธิการ	อ.ดร.ธิตคม พิวพันธ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพทุทธิ อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร Dr.Aung Win Tun อ.ดร.นันทินี นวลนีน
ประสานงานกลาง	พิชญา วงษ์วันทนีย์ คาริน พรหมศิลป์
ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม	พรศิริ บุญมาวงศ์
เจ้าของ	สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2 โทรสาร : 0-2849-6350